

THÔNG BÁO

Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/10/2019

Ngày 21/10/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ. Cùng dự có đồng chí Hoàng Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các phòng, ban, đơn vị: Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp & PTNT, UBMT Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Công an huyện.

1. Kết quả cụ thể

Phiên tiếp công dân kỳ này, Hội đồng tiếp công dân huyện đã tiếp 05 trường hợp. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia, chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận đối với từng trường hợp như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Quang thường trú tại TDP 4, thị trấn Nghi Xuân có đơn và trực tiếp trình bày nội dung: *“Đề nghị công nhận lại toàn bộ diện tích đất ở đối với thửa đất của gia đình ông tại TDP 4, thị trấn Nghi Xuân có diện tích 1.023 m² (đất ở: 200m², đất vườn: 823m²) đã được cấp GCNQSD đất năm 2003, theo ông thửa đất này có nguồn gốc sử dụng trước 18/12/1980; ông không đồng ý với kết quả trả lời của UBND thị trấn Nghi Xuân.*

Về việc này, Hội đồng tiếp công dân giải thích cho ông: bản chất vụ việc này là khiếu nại UBND thị trấn Nghi Xuân không công nhận diện tích đất ở đối với thửa đất của gia đình tại TDP 4 mà theo ông thì thửa đất này có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980, đề nghị ông viết lại nội dung đơn khiếu nại gửi UBND thị trấn Nghi Xuân để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp công dân đã đăng ký tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 9 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhưng giao UBND huyện Nghi Xuân tổ chức làm việc để xác định nội dung đơn:

2.1. Bà Phan Thị Lan thường trú tại thôn Linh Trù, xã Xuân Liên trực tiếp phản ánh: *“Phản ánh việc ngày 24/3/2019 bà bị ông Phan Văn Huân-nhân viên bảo vệ, thu lệ phí chợ Cổ Đạm dùng tuýp sắt đánh vào đầu gây thương tích, phải đi điều trị tại bệnh viện. Sau khi ra viện, Công an huyện có giấy hẹn yêu cầu bà đi giám định nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đi được. Sau một thời gian, bệnh tình tôi tái phát nên bà đã làm đơn xin đi giám định nhưng công an huyện từ chối là không đúng quy định”.*

Về việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện hướng dẫn bà trực tiếp gửi đơn tại Công an huyện để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

2.2. Công dân thường trú tại thôn 2, xã Cổ Đạm trực tiếp tố cáo: “*Không đồng ý với Kết luận số 01/KL-UBND ngày 10/10/2019 giải quyết tố cáo đối với ông Phan Đình Ca, thôn 7, xã Cổ Đạm*”.

Về việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giải thích như sau: Đối với nội dung tố cáo ông Phan Đình Ca sử dụng đất công trái phép đã được UBND xã Cổ Đạm kiểm tra xác minh và giải quyết tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 10/10/2019, theo đó, dự án Khu thể thao giải trí tại thôn 9 do ông Phan Đình Minh Đức làm chủ đầu tư (con ông Phan Đình Ca) được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 02/4/2019; ngày 11/7/2019 UBND huyện ban hành Quyết định số 3048/QĐ-UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho ông Đức thuê đất vào mục đích đất cơ sở thể dục, thể thao với diện tích 5.108,3m²; ngày 23/7/2019 được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ098418; qua quá trình kiểm tra thực tế, UBND xã nhận thấy công trình xây dựng có vị trí, ranh giới, diện tích phù hợp với giấy chứng nhận được cấp. Từ đó, kết luận nội dung tố cáo ông Phan Đình Ca có hành vi sử dụng đất công trái phép là không có cơ sở; Đối với nội dung tố cáo ông Phan Đình Ca lợi dụng chức quyền đưa máy đào đất công do UBND xã Cổ Đạm quản lý. Qua xem xét Kết luận số 01/KL-UBND ngày 10/10/2019, UBND huyện nhận thấy UBND xã đã xử phạt ông Nguyễn Mạnh Hùng có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, cụ thể là tự ý lấy máy mức với diện tích khoảng 800m² tại khu vực đất Vườn Yên do UBND xã quản lý đồ một số nơi trên địa bàn trong đó có doanh nghiệp của ông Phan Đình Minh Đức. Căn cứ Nghị định 122/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hùng số tiền 3.000.000 đồng, đồng thời giao trách nhiệm cho ông Hùng hoàn trả lại mặt bằng. Do đó, nội dung tố cáo ông Ca lợi dụng chức quyền đưa máy đào đất công là không có cơ sở.

Như vậy, việc giải quyết nội dung tố cáo đối với ông Phan Đình Ca là đúng quy định của pháp luật, tại phiên tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo, công dân không cung cấp được bằng chứng, tình tiết mới. Căn cứ vào Điều a, Khoản 2, Điều 37 Luật tố cáo 2018: “*Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là đúng quy định của pháp luật thì không giải quyết lại vụ việc tố cáo, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo về việc không giải quyết lại*”, UBND huyện không thụ lý nội dung tố cáo nêu trên của công dân.

2.3. Ông Trần Văn Tấn thường trú tại thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành trực tiếp kiến nghị với nội dung: “*Khiếu nại UBND xã Xuân Thành lấy đất và cây cối của gia đình ông tại thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành đưa vào đấu giá không đúng quy định của pháp luật*”.

Về việc này, Hội đồng tiếp công dân đã giải thích cho ông rõ: Trước đây, ông Tấn có đơn kiến nghị năm 2013 UBND xã Xuân Thành lấy một phần diện tích đất thổ cư lâu đời để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất mà không bồi thường cho gia đình ông; UBND huyện đã kiểm tra, trả lời ông tại Văn bản



số 1774/UBND-TNMT ngày 28/12/2018. Theo đó, thửa đất ông kiến nghị có nguồn gốc đất là của trường cấp 1,2 xã Xuân Thành sử dụng, đến năm 1999 trường chuyển sang vị trí khác, diện tích và tài sản trên đất được giao lại cho Trường Mầm non xã Xuân Thành sử dụng đến năm 2004, Trường Mầm non xã Xuân Thành cũng chuyển vị trí khác, diện tích đất và tài sản trên đất được giao lại cho xã Xuân Thành quản lý.

Như vậy, việc UBND xã Xuân Thành thực hiện quy hoạch sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất mà không thực hiện bồi thường về đất và cây cối cho ông Trần Văn Tấn là đúng quy định, không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của gia đình ông. Ủy ban nhân dân huyện không thụ lý giải quyết khiếu nại nêu trên do thuộc trường hợp không được thụ lý giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011: "*Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại*". Đề nghị ông nhận thức rõ.

2.4. Ông Đậu Xuân Dần thường trú tại thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang có trực tiếp kiến nghị một số nội dung liên quan đến đất nhà thờ họ Đậu, đất vườn ở của ông Đậu Chê và bà Lê Thị Sáu (cha mẹ ông), đất ao hồ đồng Tim, đất...

Về nội dung liên quan đến đất nhà thờ họ Đậu, Hội đồng tiếp công dân huyện đã giải thích cho ông: Trước đây, ông đã có gửi đơn đến UBND huyện với nội dung tương tự, việc này đã được UBND xã Xuân Giang kiểm tra, trả lời tại Văn bản số 62/CV-UBND ngày 24/10/2017. Nếu ông không đồng ý với nội dung trả lời của UBND xã Xuân Giang, đề nghị ông viết tách nội dung đơn kiến nghị gửi đến UBND huyện để có cơ sở giải quyết theo quy định.

Về nội dung tố cáo cán bộ xã, cán bộ thôn tổ chức cưỡng chế trái pháp luật, chặt phá cây cối của gia đình ông trồng trên khu vực đất đồng Tim khi chưa có thông báo bằng văn bản về việc thu hồi đất ông thuê, Hội đồng tiếp công dân giải thích: Về việc này, trước đây ông đã gửi đơn đến UBND huyện, UBND huyện chuyển đơn giao UBND xã Xuân Giang kiểm tra, giải quyết theo quy định của Luật tố cáo. Ngày 24/10/2018, UBND xã Xuân Giang ban hành Kết luận số 01/KL-UBND về nội dung tố cáo của ông Đậu Xuân Dần, theo đó, ngày 28/3/2017 UBND xã Xuân Giang có thông báo số 11/ITB-UBND về việc thu dọn cây cối và các công trình trên đất trả lại mặt bằng tại vị trí đất đồng Tim nhưng ông không chấp hành. Do đó, nội dung tố cáo của ông là không có cơ sở. Nếu ông không đồng ý với kết luận nêu trên của UBND xã Xuân Giang, đề nghị ông có đơn tố cáo tiếp và cung cấp các tình tiết mới để UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

Về một số nội dung khác, giao Ban Tiếp công dân huyện tiếp tục phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức buổi làm việc với ông để làm rõ nội dung đơn.

II. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã liên quan tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện. Kết quả giải quyết phải báo cáo Lãnh đạo UBND huyện; báo cáo (hoặc thông báo) cho Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định để tổng hợp, theo dõi (nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài của công dân đã được UBND huyện đơn đốc nhiều lần).

- Các đơn vị cử đại diện lãnh đạo tham gia Phiên tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Thông báo số 19/TB-UBND-VP ngày 30/3/2012 của UBND huyện; nghiên cứu kỹ các văn bản và nắm chắc các vụ việc liên quan để cùng lãnh đạo huyện tiếp công dân định kỳ có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/10/2019, UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện để theo dõi, chỉ đạo và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng, UBKT Huyện ủy;
- Thanh tra huyện;
- Các đơn vị có thành phần tham gia TCD định kỳ;
- UBND các xã (có công dân được tiếp);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG VĂN PHÒNG



Phan Quốc Trường